

โลกที่ถูกกักขัง

คุณอาศัยอยู่ในโลกแห่งความก้าวหน้าอันน่าสะพรึงกลัว แต่กลับกลายเป็นความชั่วร้ายที่น่าสยดสยอง
ทำไม? มันเป็นโลกที่ถูกกักขัง ถูกหลอกให้รักการถูกจองจำ การปลดปล่อยจากการลักพาตัวในอุบาย
ความไม่พอใจ ความทุกข์ทรมานและความตายของมนุษย์กำลังใกล้เข้ามา
ความสงบสุขและความสุขของโลกอยู่ใกล้แค่เอื้อม

บทที่หนึ่ง

ข้าวดังกล่าวเต็มไปด้วยเรื่องราวการลักพาตัวและการจี๋เครื่องบิน
สิ่งที่แปลกประหลาดในหมู่พวกเขาคือการลักพาตัว แพตตี้ เฮิร์สต์
ซึ่งเชื่อถูกล้างสมองโดยเลือกชีวิตอาชญากรของผู้ลักพาตัวให้อยู่ในสถานะที่น่านับถือของพ่อแม่ของเธอ
โชคดีที่จิตใจของแพตตี้ ปลอดภัยจากความเข้าใจผิดในเวลาต่อมา

แต่ที่น่าประหลาดใจที่สุดคือข้อเท็จจริงที่แท้จริงของการลักพาตัวครั้งใหญ่นี้ ซึ่งถูกกักขังไว้นานถึง
6,000 ปี เต็มใจที่จะไล่ตามชีวิตและปรัชญาที่ชั่วร้ายของหัวหน้าโจร - ซาดาน
เหยื่อที่เต็มใจในกรณีนี้คือ โลกที่อาศัยอยู่ในโลกนี้!

ทว่าโลกนี้กลับถูกหลอกมาโดยสมบูรณ์จนไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันจริงๆ

ในศตวรรษที่ 20 นี้

โลกแห่งความก้าวหน้าอันน่าตื่นตะลึงและการพัฒนาทางวัตถุถูกปิดบังไว้โดยกลลวงของผู้ลักพาตัวชั้นยอด
จนไม่สามารถเข้าใจข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันว่าความก้าวหน้าของมันมาพร้อมกับความชั่วร้ายที่น่าสยดสยองและ
ละยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความหงุดหงิด และความตายสุดจะพรรณนา

ข้าพเจ้ามีความสุขกับการสนทนาส่วนตัวกับกษัตริย์ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี

ผู้ยิ่งใหญ่และใกล้เคียงในอุตสาหกรรมและการศึกษา

ฉัน ได้พูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับปัญหาในระดับชาติและระดับโลก ปัญหาส่วนตัว สังคม ปัญหาเศรษฐกิจ

พวกเขาต้องเผชิญกับวิกฤต ความกลัว และความกังวลที่เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะแก้ไข

ดูเหมือนจะไม่มีทางแก้ไขภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของมนุษย์

ในโรงเรียนกฎหมายที่มีชื่อเสียง ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายใช้เวลา 30

นาทีในการปราศรัยเพื่ออธิบายว่าองค์กรนิติบัญญัติ ผู้พิพากษา

และศาลฎีกาไม่สามารถตัดสินใจว่าอะไรถูกต้องอะไรผิดในปัญหาที่ยุ่งยากมากมายต่อหน้าศาล ทำไม?

คุณอาศัยอยู่ในโลกเกือบ 6,000 ปีตามประวัติศาสตร์

คุณมองโลกอย่างที่เป็นอย่างอยู่ในทุกวันนี้ในชั้นของอารยธรรมขั้นสูง ด้วยระบบสังคมที่เป็นระเบียบ

มันเหมือนกับการเข้ามาในภาพยนตร์ที่ดำเนินไปพร้อมกับลำดับเหตุการณ์ไปแล้ว
ไม่เข้าใจสิ่งที่นำไปสู่ลำดับปัจจุบันของเรื่อง คุณพบว่าตัวเองงุนงงที่จะเข้าใจว่าคุณกำลังดูอะไรอยู่
หากเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ — และทำไม — เราต้องย้อนรอย 6,000 ขึ้นไปอีก
เราต้องพิจารณาถึงที่มา สาเหตุ เหตุการณ์ที่ผ่านไปและนำไปสู่ความสับสนในสมัยของเรา
ไม่มีทางอื่นที่เราจะเข้าใจปัจจุบันและมองไปสู่อนาคต

ภาพรวมย้อนหลัง

เรามองย้อนกลับไป ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จุดเริ่มต้นของชีวิตและทุกสิ่ง

จะไม่มี ความเข้าใจในปัจจุบันได้หากปราศจากความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด
ไม่มีเหตุผลใดที่จะนำเสนอได้มากไปกว่าหลักฐานเท็จที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการศึกษาศาสน์ใหม่ –
ทฤษฎีวิวัฒนาการ

ฉันได้เรียนรู้ตลอดชีวิตในปีที่ 92 ว่าข้อผิดพลาดทั้งหมดมักเกิดขึ้นจากหลักฐานเท็จ
สันนิษฐานโดยประมาทเกินไป แวนดาที่ไข่มองความคิดสมัยใหม่ทั้งหมดคือทฤษฎีวิวัฒนาการนี้
เพื่อความพึงพอใจของฉัน หลังจากการศึกษาเชิงลึกและการวิจัยเชิงลึก ทฤษฎีนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผิด
ถ้าคุณชอบที่จะเชื่อภาพลวงตานี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการศึกษา "ใน"
คุณไม่สามารถมีความเข้าใจอย่างมีเหตุผลหรือคำอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขของโลกที่คุณอาศัยอยู่

ฉันได้เรียนรู้ว่าความจริงดั้งเดิมขั้นพื้นฐานได้รับการเปิดเผยความจริง หากปราศจากสิ่งนี้
คุณก็จะถูกทิ้งให้ปราศจากความรู้แห่งความเป็นจริง
วิวัฒนาการไม่สามารถอธิบายปัญหาและสถานะที่น่ากลัวของมนุษยชาติได้
คุณไม่สามารถเข้าใจจุดประสงค์ใด ๆ สำหรับชีวิตมนุษย์ การมีอยู่ของคุณนั้นไร้ความหมาย

ดังนั้นฉันจึงให้แนวทางที่มีเหตุผลเพียงอย่างเดียวและความเข้าใจในเงื่อนไขตามที่มีอยู่

จุดเริ่มต้น

ในตอนเริ่มต้น ก่อนสิ่งอื่นใด มีสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ประกอบด้วยพระวิญญาณ ครอบครองจิตใจสูงสุด
สติปัญญาและอำนาจ และมีลักษณะนิสัยชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบ
พวกเขาถูกเปิดเผยในหนังสือพระคัมภีร์ของยอห์น บทที่หนึ่ง คนหนึ่งถูกตั้งชื่อว่าพระวณะ (โฆษก —
ความคิดที่เปิดเผย) อีกคนหนึ่งชื่อพระเจ้า ในที่สุด พระวณะ — เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่แล้ว —
ได้บังเกิดเป็นพระเยซู พระวณะก็คือพระเจ้าเช่นกัน — พระรูปที่สองของตระกูลพระเจ้า ในฐานะมนุษย์
พระเยซูทรงเป็น "พระเจ้าสถิตกับเรา" หรือพระเจ้าในเนื้อหนังมนุษย์ เกิดจากหญิงพรหมจารี
แต่ได้รับสายเลือดจากพระเจ้า

"ทุกสิ่ง" ถูกสร้างขึ้นโดยเขา ในเอเฟซัส 3:9 เปิดเผยว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งโดยพระเยซูคริสต์

พระวจนะและพระเจ้าดำรงอยู่ พวกเขาทำอะไร? พวกเขาสร้าง พวกเขาอาศัยอยู่อย่างไร - "รูปแบบชีวิต" ของพวกเขาทำอะไร? พวกเขาดำเนินชีวิตตามลักษณะนิสัยอันสมบูรณ์แบบของพวกเขา นั่นคือวิถีแห่งความรักที่หลั่งไหลออกมา เมื่อพระคริสต์รับบัพติศมา พระเจ้าพระบิดาทรงว่า "ท่านเป็นบุตรที่รักของข้าพเจ้า" พระเจ้ารักพระคำ และพระวจนะรักพระเจ้า — เชื้อพึงพระองค์อย่างสมบูรณ์

สองคนจะเดินไปด้วยกันไม่ได้เว้นแต่จะตกลงกันได้ พวกเขาอยู่ในข้อตกลงและความร่วมมืออย่างสมบูรณ์ ทั้งสองไม่สามารถเดินด้วยกันอย่างสงบสุขอย่างต่อเนื่องได้ เว้นแต่คนหนึ่งจะเป็นหัวหน้า หรือผู้นำ เป็นผู้ควบคุม พระเจ้าเป็นผู้นำ

วิถีชีวิตของพวกเขาทำให้เกิดความสงบสุขความร่วมมือความสุขความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ วิถีชีวิตนี้กลายเป็นกฎหมาย กฎหมายเป็นจรรยาบรรณหรือความสัมพันธ์ระหว่างสองคนขึ้นไป เราอาจเรียกกฎของการแข่งขันกีฬาว่า "กฎ" ของเกมส์ การมีอยู่ของกฎหมายต้องมีบทลงโทษสำหรับการละเมิด ไม่มีกฎหมายใดที่ไม่มีบทลงโทษสำหรับการละเมิด

ความเป็นจริงของกฎหมายสันนิษฐานว่ารัฐบาล รัฐบาลคือการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายโดยผู้มีอำนาจเหนือกฎหมาย สิ่งนี้จำเป็นต่อการเป็นผู้นำที่มีอำนาจ — หนึ่งในผู้บังคับบัญชา

เมื่อสิ่งมีชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะเพียงตัวเดียวดำรงอยู่ พระเจ้าเป็นผู้นำในคำสั่งเผด็จการ ดังนั้น แม้แต่เมื่อสิ่งมีชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะคือพระเจ้าและพระวจนะ ก็มีรัฐบาล โดยมีพระเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด เนื่องจากพวกเขาสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดอย่างมีสติอื่น ๆ ความจริงของความจำเป็นนี้ทำให้รัฐบาลของพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งสร้างทั้งหมด โดยมีพระเจ้าผู้ปกครองสูงสุด ฟังระลึกไว้เสมอว่าการปกครองของพระเจ้านั้นมีพื้นฐานมาจากกฎหมายของพระเจ้า ซึ่งเป็นวิถีแห่งชีวิตแห่งความรัก ความร่วมมือ ความห่วงใยในความดีของผู้ถูกปกครอง และกฎของพระเจ้านี้ทำให้เกิดสันติ สุข ความร่วมมือผ่านการเชื่อฟัง

การสร้างครั้งแรก: ทูตสวรรค์ (เทวดา)

ประการแรก ก่อนสิ่งอื่นใด ครอบครัวยุคแรกได้สร้างทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์เป็นวิญญาณอมตะ มีพลังจิตเหนือมนุษย์

พระเจ้าสร้างในสองขั้นตอน

ชีวิตของทูตสวรรค์ยังไม่สมบูรณ์จนกว่าตัวละครจะถูกสร้างขึ้นภายในตัวพวกเขา ลักษณะนิสัยอาจถูกนิยามว่าเป็นความสามารถของการคิดอย่างมีสติในการเลือกวิถีชีวิตของความรักที่หลั่งไหลออกมา ซึ่งก็คือกฎของพระเจ้า และความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตแบบนั้น

แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันจากภายนอกหรือความปรารถนาในตนเองที่ตรงกันข้าม
เมื่อตัวละครถูกสร้างขึ้นและมีชีวิตอยู่แล้ว ทูตสวรรค์ที่ประกอบด้วยวิญญาณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
เปรียบได้กับการเทพื้นหรือคอนกรีต เมื่อเทลงในครั้งแรก รูปร่างและรูปร่างจะเปลี่ยนไป แต่เมื่อ "เซตตัว"
แล้ว จะแข็งตัวและไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างหรือขึ้นรูปได้

พระคัมภีร์ระบุว่าทูตสวรรค์หนึ่งในสามถูกวางไว้บนแผ่นดินโลกก่อนการก่อตัวครั้งสุดท้ายของตัวละคร
หลังจากการสร้างทูตสวรรค์ในขั้นต้น พระเจ้าได้สร้างจักรวาลทางกายภาพ
บทที่หนึ่งและสองของปฐมกาลกล่าวว่าโลกและท้องฟ้า — จักรวาลทางกายภาพที่มีกาแล็กซี —
ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในวันเดียวกัน ในกรณีนี้ "วัน" ไม่ได้หมายถึงวันที่มี 24 ชั่วโมงเสมอไป
แต่เป็นช่วงเวลาทั่วไป

โยบ 38 บอกชัดเจนว่าโลกถูกสร้างขึ้นเมื่อทูตสวรรค์เคยถูกสร้างมาก่อน
พระเจ้าได้ทรงวางบัลลังก์ของรัฐบาลไว้บนแผ่นดินโลก ทั้งอิสยาห์ 14 และเอเสเคียล 28
เผยให้เห็นเศรษฐกิจเฟอร์ที่ถูกลงไว้บนบัลลังก์ของโลก 2 เปโตร 2:4 เปิดเผยว่าทูตสวรรค์ทำบาป
ลูซิเฟอร์เป็นเทวดาที่ขอลงเหยียบ
ลูซิเฟอร์ได้รับการฝึกฝนในการบริหารรัฐบาลของพระเจ้าบนบัลลังก์ของพระเจ้าในสวรรค์
เขาช่างงดงามยิ่งนัก ส่องประกายระยิบระยับ ใต้อุปกรณ์แบงก์เขา ความหยิ่งยะโส คือ
ความหยิ่งทะนงในตนเอง ความเห็นแก่ตัว ความหว่านในตนเอง แม้กระทั่งความเกลียดชังต่อผู้อื่น
เขาเริ่มหึง อิจฉา ขุ่นเคืองและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าผู้สร้างของเขา เขากลายเป็นศัตรูต่อกฎของพระเจ้า
เขาหันไปสู่วิถีชีวิตที่ไร้สาระ ความโลภ ริษยา การแข่งขัน การแข่งขัน ความรุนแรง และการทำลายล้าง
และวิถีชีวิตที่ไม่เป็นมิตรนี้เป็นกฎหมาย เป็นกฎแห่งอนิจจัง ความหว่านในตนเอง "ทำสิ่งของตนเอง"
กบฏต่ออำนาจของพระเจ้า นั่นจึงกลายเป็นกฎพื้นฐานของรัฐบาลแห่งลูซิเฟอร์ ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นซาตาน
ชื่อซาตานหมายถึง "ปฏิปักษ์"

ดังนั้นรัฐบาลของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกจึงถูกแทนที่ด้วยการปกครองของซาตาน
บาปของเหล่าทูตสวรรค์ซึ่งบัดนี้ถูกเรียกว่าปีศาจ นำมาซึ่งการลงโทษแห่งจิตใจที่บิดเบี้ยว ความขมขื่น
ความโกรธ ความโกรธเกรี้ยว — แต่พวกเขาถูกสร้างให้เป็นอมตะ ตัวละครของพวกเขาตอนนี้ "กำหนด"
เป็นความชั่วร้าย เป็นวิญญาณ พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากจิตใจที่บิดเบี้ยวและไม่มีความสุขตลอดไป
บาปของพวกเขา นำความโกลาหล ความเสื่อม ความพินาศ และความมีดมาสู่โลกทางกายภาพ

มนุษย์ถูกสร้างขึ้น

ในสดุดี 104:30 มีการเปิดเผยว่าพระเจ้าได้ส่งพระวิญญาณของพระองค์ออกมา
และได้ทรงสร้างพื้นพิภพขึ้นใหม่เพื่อมนุษย์

ในปฐมกาล 1:1 พระเจ้า (ฮีบรู: เอโลฮิม — "พระเจ้า" หมายถึงพระเจ้าและพระวณะ) ได้รับการเปิดเผยในฐานะผู้สร้างจักรวาล รวมทั้งโลกด้วย โลก - กลายเป็น (เกิดจากบาปของเทวทูต) - tohu และ bohu คำภาษาฮีบรูหมายถึง "วุ่นวายและสับสนทางร่างกายเสียเปล่าและว่างเปล่า"

ภายใต้ซาตาน ความมืดเข้ามาแทนที่ความสว่าง ต่อมาพระวณะตรัสว่า "จงเกิดความสว่าง" และความสว่างฝ่ายกายก็ปรากฏบนแผ่นดินโลก โดยแยกวันออกจากความมืดของกลางคืน ในเวลาหกวัน 24 ชั่วโมง พระเจ้าได้ทรงสร้างพื้นแผ่นดินใหม่ของมนุษย์ สร้างพืช ไม้ ปลา และชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวันที่หก พระเจ้าตรัสว่า "ให้เรา [พระเจ้าตรัสกับพระวณะ] ให้สร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามแบบอย่างของเรา" (ปฐมกาล 1:26) นินันคร (ซึ่งกลายมาเป็นพระเยซูคริสต์ในอีก 4,000 ปีต่อมา) ได้ก่อร่างมนุษย์ด้วยผงคลีดิน (ปฐมกาล 2:7) และเมื่อลมปราณแห่งชีวิตเข้ามา มนุษย์ก็กลายเป็นวิญญาณที่มีชีวิต (ไม่ใช่ช่อมตะ)

ชายคนนี้ได้รับการดำรงอยู่ชั่วคราวเหมือนสัตว์ แต่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์โดยอยู่ในรูปแบบและรูปร่างของพระเจ้า นอกจากนี้ตามที่พระคัมภีร์หลายเล่มเปิดเผยว่า มนุษย์ก็มีความคิดที่แตกต่างกันเช่นกัน แม้ว่าสัตว์จะมีสมองเหมือนกับสมองของมนุษย์

มนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อให้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า — ให้กำเนิดเป็นลูกของพระเจ้า ในที่สุดก็เกิดในตระกูลพระเจ้า

จุดประสงค์อันยิ่งใหญ่เพื่อมนุษยชาติ

ณ จุดนี้เรามาถึงรากเหง้าของโลกที่คุณอาศัยอยู่ทุกวันนี้ นี่คือจุดเริ่มต้นทั้งหมด นี่คือช่วงเวลาของโลกทุกวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในหลักสูตรที่ยังคงดำเนินต่อไปในสมัยของเรา ทั้งหมดที่ผ่านไปแล้ว - การดำรงอยู่ของตระกูลพระเจ้าจากนินันคร - การสร้างเทวดา - การสร้างสสารและจักรวาลวัตถุ การมีอยู่ของทูตสวรรค์บนโลก บัลลังก์และรัฐบาลที่วางไว้บนโลก - บาปของลูซิเฟอร์และ ทูตสวรรค์ของโลก แทนที่รัฐบาลของพระเจ้าโดยซาตานบนแผ่นดินโลก ทั้งหมดนี้เป็นฉากหลังของการสร้างมนุษย์บนโลก

ถ้าเช่นนั้น จุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการสร้างมนุษย์บนแผ่นดินโลกคืออะไร?

บทแรกในพระคัมภีร์ทั้งหมดเผยให้เห็น ถ้าเรามีไหวพริบที่จะเข้าใจ พระเจ้า — นั่นคือพระเจ้าและพระวณะ — ได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายา รูปทรง และรูปร่างของพระเจ้า มีการใช้ภาพพจน์ในภาษาฮีบรูบทที่หนึ่งเพื่อกำหนดลักษณะฝ่ายวิญญาณ

พระเจ้าสร้างมนุษย์ในชั้นสองชั้น ประการแรก พระองค์ทรงสร้างชายคนหนึ่ง - มันอยู่ในจุดประสงค์สูงสุดของพระเจ้าที่ชายผู้นี้จะสืบพันธุ์แบบของเขา แต่ผู้ชายไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ จนกว่าพระเจ้าจะทรงสร้างมนุษย์ให้เสร็จสมบูรณ์โดยการเพิ่มผู้หญิงซึ่งสร้างมาจากผู้ชาย

พระเจ้าจึงให้ยาสลบชายคนนั้นและดึงกระดูกซี่โครงซึ่งเขาสร้างผู้หญิงคนนั้นชื่อเอวา
จากนั้นการสร้างทางกายภาพของมนุษย์ก็เสร็จสมบูรณ์ ตอนนี้มนุษย์สามารถสืบพันธุ์แบบของเขาได้
แต่มนุษย์ยังไม่บรรลุนิยาม

จิตใจมนุษย์กับสมองของสัตว์

ไม่สามารถทำให้มนุษย์กลายเป็นพระฉายาทางวิญญาณและพระลักษณะของพระเจ้าได้
หากปราศจากพลังแห่งจิต — การคิด การให้เหตุผล สติปัญญาในการตัดสินใจ

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของการวิจัยสมองได้แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างเล็กน้อยในสมองมนุษย์และสมองของสัตว์ไม่สามารถอธิบายการทำงานและผลลัพธ์ที่เหนือกว่าอย่างมากมาของสมองมนุษย์ได้
สมองของมนุษย์สามารถรับความรู้ด้านเคมี ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความรู้ที่ซับซ้อนมากมายที่มีอยู่ในสารานุกรมหลายเล่ม ด้วยเหตุนี้
มนุษย์จึงสามารถนำความรู้หลายส่วนมารวมกันในกระบวนการคิดและการใช้เหตุผล
มนุษย์มีความสามารถในการตัดสินใจ

มนุษย์มีคณาจารย์ในการใช้วิจารณ์ญาณและปัญญา มนุษย์มีความซาบซึ้งในดนตรี ศิลปะ
และวรรณกรรม มนุษย์กำหนดทัศนคติของความรัก ความร่วมมือ ความเห็นอกเห็นใจ
ความห่วงใยในความดีและสวัสดิภาพของผู้อื่น หรือในทางกลับกัน ทัศนคติของความอิจฉาริษยา
ความรังเกียจ ความเกลียดชัง การแข่งขัน การทะเลาะวิวาท การแก้แค้น
และการสมรู้ร่วมคิดในการทำชั่ว สมองของสัตว์ไม่มีความสามารถเหล่านี้เลย

มีเพียงความรู้ที่เปิดเผยเท่านั้นที่สามารถทราบความแตกต่างอันยิ่งใหญ่นี้ได้
และพระวณะของพระเจ้าที่เขียนไว้เปิดเผยว่าเป็นการมีอยู่ของวิญญาณมนุษย์ภายในมนุษย์ที่จุดประกาย
บิบบังคับ และเสริมกำลังสมองทางกายภาพในมนุษย์ด้วยสติปัญญา
ไม่มีวิญญาณเช่นนั้นอยู่ในรูปแบบอื่นของชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง

แต่นักวิทยาศาสตร์ซึ่งถูกผูกมัดและถูกจับเป็นเชลยด้วยแนวคิดผิดๆ ของวิวัฒนาการ
ไม่สามารถยอมรับการมีอยู่ของวิญญาณดังกล่าวได้ จิตใจของพวกเขามีขอบ

วิญญาณของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็น ได้ยิน ลิ้มรส กลิ่น หรือสัมผัสได้
แต่ความรู้ทั้งหมดของมนุษย์จะเข้าสู่สมองผ่านช่องทางหนึ่งในห้าช่องทางดังกล่าว
จิตวิญญาณของมนุษย์ไม่สามารถคิดได้ มันคือสมองที่คิด ในขณะที่จิตวิญญาณของมนุษย์เพิ่มพลังให้กับมัน
เป็นสมองที่ตัดสินใจ กำหนดทัศนคติ พัฒนาอุปนิสัย ไม่ว่าดีหรือชั่ว

เหตุใดพระเจ้าผู้สร้างจึงใส่วิญญาณของมนุษย์ไว้ในมนุษย์ ในขณะที่ไม่มีวิญญาณเช่นนั้นอยู่ในสัตว์?
จุดประสงค์ที่กำลังดำเนินการอยู่ด้านล่างนี้คือจุดประสงค์สูงสุดของพระเจ้าในการทำซ้ำตัวเองผ่านมนุษย์
มนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากพื้นดิน แต่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้สร้างของเขา

พระเจ้าประกอบด้วยพระวิญญาณ

เป็นจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ซึ่งเมื่ออุปนิสัยแบบพระเจ้าได้รับการพัฒนาภายในตัวเขาแล้ว จะถูกเปลี่ยนจากมนุษย์ที่เป็นมนุษย์และร่างกายเป็นพระเจ้าอมตะและศักดิ์สิทธิ์

ตามที่อธิบายไว้ในตอนต้น พระเจ้าและพระวณะได้ก่อตัวเป็นครอบครัวของพระเจ้า มนุษย์อาจถือกำเนิดแล้วเกิดเป็นพระเจ้าแห่งสวรรค์ในภายหลัง เป็นศักยภาพของมนุษย์ที่น่าเหลือเชื่อที่มนุษย์แต่ละคนอาจกลายเป็นลูกของพระเจ้า หนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า!

ครอบครัว ชนิดและพันธุ์

กฎข้อที่หนึ่งของวิทยาศาสตร์คือความจริงที่ว่าไม่มีชีวิตเท่านั้นที่สามารถให้กำเนิดชีวิตได้ ชีวิตไม่สามารถมาจากการไม่มีชีวิต ชีวิตไม่สามารถค่อยๆ เกิดขึ้นจากความว่างเปล่าได้ พระเจ้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ที่ละน้อย พระเจ้าและพระวณะอยู่ร่วมกันเสมอ — โดยปราศจากบิดา ไม่มีมารดา ไม่มีการเริ่มต้นของวันหรือจุดจบของชีวิต-แต่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์

พระเจ้าสร้างบรรดาสัตว์และพืช — ชีวิตสัตว์และพืช เราอาจจำแนกการดำรงอยู่ทั้งหมดในอาณาจักรอาณาจักรแร่ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรมนุษย์ อาณาจักรเทวดา และอาณาจักรพระเจ้า มนุษย์ถูกสร้างมาในอาณาจักรมนุษย์ และอาจเกิดในอาณาจักรพระเจ้า แต่ผู้นับถือศาสนาที่โอ้อวดว่าเป็น "คริสเตียนที่บังเกิดใหม่" แล้ว กลับถูกหลอกอย่างน่าเศร้า

การสร้างขั้นสูงสุดของมนุษย์ — เพื่อเป็นพระเจ้า — จำเป็นต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของพระเจ้าภายในตัวเขา

ดังนั้น ณ จุดนี้ ให้สังเกตระบบของความเป็นคู่ในการสร้างพระเจ้าขั้นสูงสุดนี้ ทางร่างกาย มนุษย์ถูกทำให้สมบูรณ์ในสองขั้นตอน ชายคนแรกแล้วเพิ่มหญิง ทางวิญญาณและจิตใจเขาจะต้องทำให้สมบูรณ์ในสองขั้นตอน; ประการแรกคือจิตใจของมนุษย์ที่ได้รับอำนาจจากจิตวิญญาณของมนุษย์ แม้ว่าพระเจ้าจะมีจิตใจสูงสุด มนุษย์ก็ถูกสร้างขึ้นด้วยจิตใจของมนุษย์ แต่จิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์

เพื่อให้การสร้างทางกายภาพของเขาเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้หญิงถูกเพิ่มเข้ากับผู้ชาย พวกเขากลายเป็นหนึ่งเดียวในฐานะครอบครัวมนุษย์ ดังนั้นในการทรงสร้างฝ่ายวิญญาณ การเพิ่มเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะต้องเพิ่มเข้าไปในวิญญาณของมนุษย์ สิ่งนี้ทำให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าทางวิญญาณ แต่ถึงกระนั้นในขั้นตอนนี้ หลักการของความเป็นคู่ก็ยังมีผลบังคับ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าร่วมกับวิญญาณมนุษย์ จิตใจของมนุษย์ก็สมบูรณ์ แต่เขายังคงเป็นมนุษย์ บัดนี้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะบุคคลที่มีพระเจ้า

เขาเป็นเพียงทายาทของพระเจ้า ไม่ใช่ผู้สืบทอดอาณาจักรของพระเจ้า เขาเพิ่งบังเกิด ยังไม่เกิดเป็นพระเจ้า
หลักการความเป็นคู่ยังคงดำเนินต่อไป

ประเภทการเกิดของมนุษย์

การบังเกิดของมนุษย์เป็นการบังเกิดของพระเจ้าอย่างแม่นยำ ในผู้หญิงมีเซลล์ไข่ที่เรียกว่าไข่
มันมีศักยภาพชีวิต เว้นแต่จะมีการปฏิสนธิโดยเซลล์สเปิร์มของมนุษย์จากร่างกายของบิดา
มันมีอายุขัยไม่เกิน 28 วัน เซลล์สเปิร์มของผู้ชายที่เข้าสู่เซลล์ทำให้เกิดการเริ่มต้นชีวิตมนุษย์
แต่การจะเรียกมันว่าเป็นมนุษย์ที่บังเกิดแล้วนั้น เปรียบได้กับผู้ถูกหลอกเรียกตนเองว่า
"คริสเตียนบังเกิดใหม่"

ในการปฏิสนธิ ไข่จะเรียกว่าตัวอ่อน มันจะต้องเติบโตทางร่างกายที่เลี้ยงโดยแม่
เมื่อถึงสี่เดือนเมื่ออยู่ในร่างมนุษย์จะเรียกว่าทารกในครรภ์
มันดำเนินต่อไปตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์เป็นเวลาเก้าเดือนตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงการคลอดเมื่อเกิด

อาดัม มนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นอย่างที่เราอาจกล่าว โดยการเปรียบเทียบว่าเป็นไข่ฝ่ายวิญญาณ
เขามีเพียงการดำรงอยู่ทางเคมีกายภาพชั่วคราว ถ้า "ปฏิสนธิ" โดยอธิษฐานของผู้ชายของพระเจ้า
(พระวิญญาณบริสุทธิ์ของเขา - อันที่จริงคือชีวิตของพระเจ้า) เขาคงจะได้กำเนิดมาแต่ยังไม่เกิดเป็นพระเจ้า

แต่พระเจ้าเป็นตัวละครฝ่ายวิญญาณที่สมบูรณ์แบบสูงสุด
ก่อนที่อาดัมจะมีคุณสมบัติที่จะได้กำเนิดมาในครอบครัวพระเจ้า
เขาต้องเลือกระหว่างทางของพระเจ้ากับทางของซาตานซึ่งยังคงนั่งอยู่บนบัลลังก์ของโลก

ต้นไม้สัญลักษณ์สองต้น

พระเจ้าวางอาดัมและเอวาหลังจากการทรงสร้างในสวนเอเดนที่สวยงาม
ตรงกลางมีต้นไม้สัญลักษณ์พิเศษสองต้นที่มีความสำคัญอย่างมาก อาดัมไม่ได้มีชีวิตที่เป็นอมตะของพระเจ้า
แต่พระเจ้าได้มอบชีวิตให้แก่เขาโดยเสรีผ่านทางต้นไม้แห่งชีวิต

อาดัมต้องเลือกระหว่างการปกครองของซาตานกับวิถีชีวิตที่ยึดถือตนเอง
และการปกครองของพระเจ้าที่มีวิถีชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง
วิถีชีวิตแต่ละอย่างเป็นกฎหมายพื้นฐานของรัฐบาล
พระเจ้าสามารถฟื้นฟูการปกครองของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกผ่านอาดัมได้
หากพระองค์ทรงเลือกวิถีแห่งชีวิตนิรันดร์นั้น

ในการทรงสร้าง ปลายวันที่หกที่เราเรียกวันศุกร์ พระเจ้าตรัสสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของอาดัมและเอวา
พระองค์ดำเนินไปตลอดวันสะบาโตและในวันสะบาโตแรกนั้น

เขาอธิบายว่าหากพวกเขานำวิถีแห่งการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมาใช้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้แห่ง "ความรู้ดีและความชั่ว" พวกเขาจะปฏิเสธของขวัญแห่งชีวิต (อมตะ) ของพระเจ้า และเมื่อรับผลไม้ต้องห้าม พวกเขาจะตายอย่างแน่นอน

หลังจากวันสะบาโตนั้น เมื่ออาดัมละเลิกการดูแลรักษาของเขา เขาก็แยกตัวไปจากสามีเพียงลำพัง เธอได้พบกับซาตานในรูปของพญานาค ครอบครัwmนุษย์เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อการปกครองของซาตานบนบัลลังก์โลกอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ขอให้สังเกตว่า (ปฐมกาล 3) ซาตานไม่ได้พูดกับเอวาว่า "จงเลือกรัฐบาลของฉันและกฎแห่งความไร้สาระและความเห็นแก่ตัวของฉัน และปฏิเสธพระเจ้า" เขาเพียงล่อใจเธอด้วยเมืองแห่งต้นไม้ต้องห้าม ดึงดูดความไร้สาระทางปัญญาของเธอ บอกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรม และปล่อยให้เธอยอมจำนนต่อการหลอกลวงของเขา รับรองกับเธอว่าเธอเป็นวิญญาณอมตะอยู่แล้ว เธอถูกหลอกให้เชื่อซาตาน ไม่เชื่อพระเจ้า และไปรับผลไม้ต้องห้าม เธอให้สามีของเธอด้วย และอาดัมเต็มใจไม่เชื่อฟังพระเจ้า อาดัมนำความรู้มาสู่ตัวเอง นั่นคือการผลิตความรู้ ว่าอะไรดีอะไรชั่ว

ดังนั้นมนุษย์คนแรกที่ถูกสร้างจึงไม่เชื่อพระเจ้า ไม่เชื่อฟังพระเจ้า เลือกที่จะไปตามทางของเขา ทำสิ่งที่เขาต้องการ อาดัมทำด้วยความเต็มใจ แต่เห็นได้ชัดว่าไม่จงใจ

ด้วยความเต็มใจ อาดัมถูกซาตานชักนำให้ตกเป็นเชลย เขาเต็มใจไปกับซาตาน ผู้ลักพาตัวตลอดกาล

โลกที่ถูกคุมขัง

อาดัมถูกสร้างขึ้นด้วยศักยภาพที่จะเกิดเป็นบุตรของพระเจ้า แม้จะยังไม่เป็นบุตรที่ถือกำเนิดจากตระกูลพระเจ้า แต่เขาถูกสร้างมาให้เป็นอย่างนั้น เมื่อเขายอมจำนนต่อวิถีทางของซาตานในการเลือกที่จะ "ทำสิ่งของตัวเอง" ในการกบฏต่อคำสั่งของพระเจ้าโดยเจตนา เขากลายเป็นทรัพย์สินฝ่ายวิญญาณของซาตาน เขาได้ยอมจำนนต่อรัฐบาลของซาตาน โดยเลือกกฎของรัฐบาลนั้น นำไปสู่ทัศนคติของการยกย่องตนเอง ความโลภ การแข่งขัน ความปรารถนาที่จะได้รับมากกว่าวิธีการให้ของพระเจ้าโดยอัตโนมัติ

มนุษยชาติทั้งหมดมาจากอาดัมและเอวา โลกปัจจุบันได้ก่อตั้งขึ้นในพวกเขา โลกได้รับการจัดการเป็นเชลยตั้งแต่นั้นมา! โลกจึงเลือกทางของผู้ลักพาตัว มากกว่าที่จะเลือกเป็นผู้ปกครอง!

แต่พระเจ้าพระบิดาจะต้องชดใช้ค่าไถ่และยังทรงนำบุตรธิดาฝ่ายวิญญาณที่มีศักยภาพของพระองค์กลับมาหาพระองค์

รากฐานของโลก

บนความบาปของอาดัม พระเจ้าปิดต้นไม้แห่งชีวิต จนกว่าอาดัมองค์ที่สอง พระเยซูคริสต์
ควรชดใช้ราคาค่าไถ่

กฎหมายไม่มีโทษ โทษของความบาปของมนุษย์คือความตาย ที่รากฐานของโลกนี้
ถูกกำหนดไว้แล้วว่าพระเยซูคริสต์ ในฐานะ "ลูกแกะของพระเจ้า"

ควรถูกสังหารเพื่อชดใช้ค่าปรับสำหรับบาปทั้งหมดของมนุษย์ (วิวรณ์ 13:8)

ซึ่งมีผลกับการกลับใจและศรัทธา พระเจ้าได้กำหนดไว้แล้วในสมัยนั้นว่าลูกหลานของอาดัมทุกคนควรตาย
(ฮีบรู 9:27) แต่เช่นเดียวกับในอาดัม ทุกคนต้องตาย ดังนั้นในพระคริสต์

ทุกคนก็จะถูกทำให้มีชีวิตโดยการเป็นขึ้นจากตายเพื่อรับการพิพากษา (1 โครินธ์ 15:22)

แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่มีใครสามารถบังเกิดจากพระเจ้าได้

จนกว่าคุณลักษณะทางวิญญาณอันบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบของพระเจ้าจะได้รับการปลูกฝังภายใน
โดยการเลือกและการพิสูจน์ของแต่ละบุคคลโดยการแสดง

พระเจ้าได้กำหนดช่วงเวลา 7,000

ปีให้แตกต่างกันออกไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดเดิมในการสืบพันธุ์ผ่านมนุษย์

มันเป็นแผนแม่บทที่บ่งการสำหรับการทำงานตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้

เป็นเวลาเกือบ 6,000 ปีที่อารยธรรมได้พัฒนาขึ้น ซึ่งเราเรียกว่าโลก แต่กลับถูกกักขังอยู่ในโลก
จนถึงทุกวันนี้ชาตาก็ยังอยู่บนบัลลังก์นั้น

ในขณะที่เดียวกันชาตานี้ได้ทำงานในมนุษย์ทุกคน เขาได้จัดความชั่วร้ายมหาศาลเข้ามาในโลก
พระเยซูอาดัมคนที่สองมาเพื่อเริ่มต้นโลกใหม่ของพระเจ้าผ่านคริสตจักร

บทที่สอง

ตอนนี้ประธานาธิบดีสหรัฐพูดถึง อาร์มาเก็ดดอน นักวิทยาศาสตร์ประมาณเดือนวัน โลกาวินาศ
พวกเขาตั้งนาฬิกาวัน โลกาวินาศไว้ล่วงหน้าอีกหนึ่งนาที — จากสี่เหลือเพียงสามนาทีถึงเที่ยงคืน!

ความโกรธเกรี้ยวของความรุนแรงใน โลกร้อนขึ้นอย่างฉุนเฉียวเมื่อผู้ลักพารับรู้ถึงการสิ้นสุดของเชลยที่ไ
กัลเข้ามาอย่างรวดเร็ว

การปลดปล่อยจากการลักพาตัวในอุบาย ความไม่พอใจ

ความทุกข์ทรมานและความตายของมนุษย์นั้น ไกลเข้ามาทุกวัน สันติภาพโลก และความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อม
ผู้ลักพาตัวของชาตานี้ถูกปลุกเร้าให้เกิดความโกรธแค้น

เพราะเขารู้ว่าตอนนี้เขาเหลือเวลาอีกไม่นานที่จะจับคนทั้ง โลกไว้เป็นเชลย

การตั้งคำการวางแผนหลัก

คนไม่ชอบถูกบอกว่าพวกเขาถูกลอก แม้จะกระทบกระเทือนความไร้สาระของมนุษย์ ถูกบอกว่า
ผู้ไม่รู้จักความจริง ข่มเจ็บปวดน้อยกว่าทุกข์ผลแห่งการหลอกลวง

เราทุกคนเป็นสมาชิกของครอบครัวมนุษย์
เราต้องตื่นตัวกับความจริงที่ว่าครอบครัวมนุษย์นี้เป็นและยังคงเป็นครอบครัวที่มีศักยภาพของพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์อยู่ ครอบครัวนี้ถูกลักพาตัวไปตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และยังคงถูกคุมขังด้วยความเต็มใจมา 6,000
ปีมาจนถึงทุกวันนี้

แต่จงจำไว้ ผู้ที่ถูกหลอกจะไม่ถูกลอกถ้าเขาารู้ถึงการหลอกลวงนั้น

พ่อที่มีศักยภาพของครอบครัวที่ถูกลักพาตัวได้จ่ายเงินค่าไถ่เพื่อปลดปล่อยโลกนี้ที่ถูกกักขัง
แต่มนุษยชาติได้รั่ววิถีชีวิตของผู้ลักพาตัว วิธีนั้นคือต้นเหตุของปัญหา ความชั่วร้าย
และความทุกข์ยากทั้งหมดของโลก มนุษยชาติถูกปิดบังไว้สู่หนทางแห่งความสงบ ความสุข
และความสำเร็จอันน่ายินดี

นับตั้งแต่เขียนบทหนึ่งของซีริสนี่ ความรุนแรงและความทุกข์ทรมานของโลกก็ร้อนระอุขึ้น
ด้วยโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น เรากำลังถูกเหวี่ยงอย่างรุนแรงเข้าสู่วิกฤตโลก ณ จุดจบของโลกนี้!

คุณต้องเข้าใจสิ่งที่พยากรณ์ไว้ในไม่ช้านี้ และทำไม! คุณเกิดในพาโนราม่าของเหตุการณ์โลกที่เริ่มต้นเมื่อ
6,000 ปีก่อน จุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์กำลังดำเนินการอยู่ด้านล่าง การลักพาตัวอันหายนะเมื่อ 6,000
ปีก่อนจะไม่ขัดขวางการทำงานตามวัตถุประสงค์สูงสุดนั้น
คนมองโลกในแง่ดีเปลี่ยนমনาวที่โยนใส่เขาให้เป็นน้ำมนาว
พระเจ้าสูงสุดกำลังเปลี่ยนความชั่วร้ายของการลักพาตัวนี้ให้กลายเป็นความรุ่งโรจน์สูงสุดตลอดกาล!

หกพันปีที่แล้ว พระเจ้าได้กำหนดแผนหลักไว้ 7,000 ปี
เพื่อให้บรรลุดุติประสงค์อันรุ่งโรจน์ที่สุดตลอดกาลและนิรันดร์

สมมติฐานทางวิชาการทั้งหลายที่โลกนี้มีต้นกำเนิดมาจากการสร้างชายคนหนึ่งชื่ออาดัม
เขาและภรรยาที่พระเจ้าสร้างสำหรับเขา ชื่อเอวา เป็นพ่อแม่คนแรกของมนุษยชาติ
โลกนี้เป็นครอบครัวมนุษย์ที่เกิดจากพวกเขา
การตัดสินใจและการกระทำของพ่อแม่คนแรกของเราเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกอยู่ในสภาพปัจจุบัน

ตอนที่หนึ่งของซีริสนี่เผยให้เห็นต้นกำเนิดที่นำไปสู่การสร้างมนุษย์ของพวกเขา
ในบรรดาศาสนาทั้งหมดในโลกนี้ ไม่มีใครเข้าใจว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าผู้สร้างคือใครและอะไร
ช่างน่าละอายสักเพียงไรเมื่อพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองในพระคัมภีร์ที่มนุษย์อ่านได้ตั้งแต่สมัยของโมเสส—
และก่อนหน้านั้นด้วยการเปิดเผยส่วนตัวโดยตรง

พระเจ้าไม่ใช่บุคคลเหนือธรรมชาติเพียงคนเดียวหรือตรีเอกานุภาพ ในยอห์น 1:1-5, 14
พระเจ้าได้รับการเปิดเผยว่าเป็นครอบครัวของพระเจ้า ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากสองบุคคล — "พระวาทนะ"
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพระเยซูคริสต์ และพระเจ้าผู้ซึ่งเมื่อพระเยซูประสูติ ได้กลายเป็นพระบิดา ปฐมกาล
1:1 พูดถึงพระเจ้าว่าเป็นต้นกำเนิดของทุกคน และเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง ที่นั่น ชื่อภาษาอังกฤษ God
แปลมาจากภาษาฮีบรู Elohim ซึ่งเป็นพหูพจน์ หมายถึงมากกว่าหนึ่งคน นั่นคือ พระเจ้า และ "พระวาทนะ"

ส่วนที่ 1 เปิดเผยวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่จะทำซ้ำของครอบครัวพระเจ้าผ่านมนุษย์
พระเจ้าสร้างโดยสองขั้นตอน
ครั้งแรกที่พระองค์ทรงสร้างครอบครัวมนุษย์ซึ่ง โดยการทำให้ฝ่ายวิญญาณจะถูกสร้างขึ้นครอบครัวของพระ
เจ้า

จำความจริงพื้นฐานเหล่านี้ไว้: สองคนไม่สามารถเดินด้วยกันได้เว้นแต่จะตกลงกันได้
สองคนหรือมากกว่านั้นไม่สามารถดำเนินไปอย่างปรองดองและสันติได้ เว้นแต่ผู้นำเพียงคนเดียว
พระเจ้าและพระวาทนะซึ่งเป็นอมตะ ประกอบขึ้นด้วยจิตวิญญาณ
ดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งความรักที่หลั่งไหลออกมาเสมอ โดยมีพระประมุขสูงสุดของพระเจ้า
วิถีชีวิตของพวกเขา — ความรักที่หลั่งไหล, ความร่วมมือ, ความปรองดอง — ประกอบขึ้นเป็นกฎ,
กฎแห่งพระเจ้า. เป็นกฎฝ่ายวิญญาณ โดยมีพระเจ้าเป็นประมุขและผู้ปกครองสูงสุด
มันจึงกลายเป็นรัฐบาลเหนือสิ่งทีพวกเขาสร้างขึ้น

ประการแรก พระเจ้าสร้างทูตสวรรค์ พระเจ้าองค์ต่อไปทรงสร้างจักรวาลวัตถุ รวมทั้งโลกด้วย
บนพื้นโลกถูกตั้งเป็นบัลลังก์ บนบัลลังก์นั้น พระเจ้าได้วางทูตสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ ลูซิเฟอร์ เครูบ
เพื่อปกครองรัฐบาลของพระเจ้าเหนือผู้อาศัยในโลก หนึ่งในสามของทูตสวรรค์ถูกวางไว้บนแผ่นดินโลก
ลูซิเฟอร์ถูกสร้างขึ้นด้วยความงดงามตระการตา สิ่งนี้ไปอยู่ในหัวของเขาและเขาก็กลายเป็นคนไร้สาระ
เอาแต่ใจตัวเอง เป็นศัตรูต่อกฎหมายของพระเจ้าในฐานะวิถีชีวิต
ภายหลังเขาพยายามที่จะ โคนบัลลังก์ของพระเจ้าในสวรรค์ แต่ถูกเหวี่ยงลงสู่พื้นดิน วิถีชีวิตของเขา
ความไร้สาระ ความรุ่งโรจน์ในตัวเอง การแข่งขัน ความเกลียดชัง ความเห็นแก่ตัว ทุกคนที่ทำการของตัวเอง
กลายเป็นกฎพื้นฐานที่ปกครองบนแผ่นดินโลก

ต่อมา พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้า นั่นคือรูปแบบและรูปร่าง
มนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนสัตว์ แต่ต่างกันที่รูปร่างและในจิตใจ
สมองของมนุษย์ได้รับการเพิ่มจิตวิญญาณของมนุษย์ เสริมพลังสมองของมนุษย์ด้วยสติปัญญา
จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า

ในการเรียนรู้และบันทึกความรู้ของโลกนี้ ขาดมิติพื้นฐานและสำคัญที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความใหญ่โตมหึมานั้น

แต่ความจริงที่ไม่รู้จักนั้นเป็นจุดประสงค์สูงสุดประการหนึ่งของพระเจ้าผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่
และแผนแม่บทของการบรรลุดุสิตประสงค์โดยรวมนั้น

ความรู้คู่สูงสุดนี้คือ

- 1) จุดประสงค์ของพระเจ้าที่จะทำซ้ำพระองค์เองผ่านมนุษยชาติที่สร้างขึ้นจากผงธุลีของพื้นดินและ
- 2) แผนหลักของเขาเป็นเวลา 7,000 ปีสำหรับความสำเร็จ

ทั้งวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์หรือแผนหลักเพื่อความสำเร็จสูงสุดนั้น ศาสนาใดไม่เป็นที่รู้จัก
เข้าใจ หรือสอน พวกเขาไม่รู้จักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยสิ้นเชิง

พวกเขาไม่รู้จักหรือสอน โดยการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ระดับสูง

นี่คือความรู้ที่เปิดเผย

และการเปิดเผยนี้รวมอยู่ในหนังสือขายดีที่สุดในโลกที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

ทว่าหนังสือเล่มนั้นกลับเป็นหนังสือที่เข้าใจผิด บิดเบือน ตีความ บิดเบือนความจริงมากที่สุด
หนังสือเล่มนั้นเป็นปริศนา

มันเป็นหนังสือที่มีรหัสและเครื่องมือหนึ่งในการถอดรหัสเป็นความเข้าใจที่เข้าใจง่ายคือต้นไม้แห่งชีวิต
ซึ่งบิดาของมนุษยชาติทั้งหมด — อาดัม — ปฏิเสธ;

และซึ่งปัจจุบันเปิดให้เฉพาะผู้ที่พระเจ้าเรียกและชักชวนให้มาหาเขาทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น -

ผู้ที่ได้รับเรียกให้เป็นคริสตจักรดั้งเดิมที่แท้จริงของพระเจ้า

หากปราศจากการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้ว ไม่มีใครสามารถเข้าใจหนังสือเล่มนั้นได้

จุดประสงค์ของพระเจ้าคือการสืบพันธุ์ผ่านมนุษย์ — ทำซ้ำครอบครัวพระเจ้าจากครอบครัวมนุษย์
จำเป็นที่ต้องจำไว้ว่าพระเจ้าเป็นพระลักษณะฝ่ายวิญญาณที่สมบูรณ์แบบ

ตัวละครคือความสามารถในการเลือกค่าที่แท้จริงจากค่าเท็จ ถูกจากผิด และความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง
แม้จะขัดกับความปรารถนาในตัวเองก็ตาม

มนุษย์คนแรกที่อาดัมมีเพียงการดำรงอยู่ของสัตว์ชั่วคราว เพื่อที่จะได้ถือกำเนิดและเกิดในตระกูลพระเจ้า
อันดับแรก ด้วยจิตใจของมนุษย์ จะต้องตัดสินใจเลือกนั้น พัฒนาด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้านั้น

อาดัมไม่ได้มีชีวิตนิรันดร์ แต่ได้รับการเสนอให้เขาผ่าน "ต้นไม้แห่งชีวิต" ที่เป็นสัญลักษณ์ในสวนเอเดน

ลูซิเฟอร์ ซึ่งปัจจุบันถูกตั้งชื่อว่าซาตานเพราะความบาป

หลอกให้เอวรับผลที่เป็นสัญลักษณ์ต้องห้ามของต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว

อาดัม มนุษย์คนแรกได้ผลิตความรู้เรื่องความดีและความชั่วด้วยตนเอง

ในตอนนั้น ที่เปิดเผยในปฐมกาล 3 มนุษย์และครอบครัวมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นลูกของพระเจ้า ถูกลักพาตัวไป
กลายเป็นสมบัติของซาตาน พวกเขาเลือกวิถีทางของซาตาน — เอาแต่ใจตัวเอง —

แทนที่จะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า พวกเขาเลือกกฎของซาตานแทนกฎฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า
บาปเป็นการล่วงละเมิดกฎหมายของพระเจ้า

ดังนั้น พ่อแม่ที่เป็นมนุษย์คนแรกของตระกูลมนุษย์จึงปฏิเสธรัฐบาลของพระเจ้า
ในการเลือกต้นไม้ต้องห้าม เขาขอมงานนต่อกฎพื้นฐานของการปกครองของซาตานบนแผ่นดินโลก
แท้จริงแล้วอาดัมและเอวาถูกซาตานลักพาตัวไปสู่วิถีชีวิตของเขา
พวกเขาเลือกเดินตามวิถีชีวิตของผู้ลักพาตัว

อาดัมสามารถมีคุณสมบัติที่จะฟื้นฟูรัฐบาลของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
แต่เขาและครอบครัวมนุษย์ของเขา — โลกนี้ — จำต้องถูกซาตานจับจองมาจนถึงทุกวันนี้

จากอาดัมและเอวาได้พัฒนาอารยธรรมมนุษย์ หากอาดัมเลือกต้นไม้แห่งชีวิต
เขาจะถูกนำเข้าสู่ความสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้า — ถือกำเนิดเป็นบุตรของพระเจ้าเอง
โดยพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าร่วมกับวิญญาณของมนุษย์
พระองค์จะมีความสามารถที่จะเข้าใจจุดประสงค์และความรู้ฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า
และสามารถพัฒนาพระทัยของพระเจ้าได้ เขาจะได้รับการนำโดยพระเจ้าในการสร้างโลกของพระเจ้า
แต่เขากลับถูกนำโดยซาตาน และครอบครัวทั้งโลกที่เริ่มต้นโดยอาดัม
ถูกหลอกให้สร้างอารยธรรมที่กลายเป็นโลกของซาตาน — โลกที่ถูกยึดครอง

ได้พัฒนาระบบการปกครองเหนือเมืองและประเทศต่างๆ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม
ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนหลักการของ "ได้รับ" มากกว่าที่จะไหลออกความรัก ความร่วมมือ ความปรองดอง
และสันติภาพ มันได้พัฒนาไปสู่โลกที่แข่งขันได้ ตามกฎของซาตาน — มนุษย์ทุกคนเพื่อตัวเอง, อนิจจัง,
ความโลภ, การทะเลาะวิวาท

อาจดูเหมือนว่าซาตานโจมตีผลงานชิ้นเอกของเขาในการลักพาตัวอาดัม มนุษย์คนแรก
โดยที่พระเจ้าตั้งใจจะแพร่พันธุ์ตัวเองนับล้านครั้ง แต่พระประสงค์ของพระเจ้าไม่สามารถขัดขวางได้

นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าในช่วงเวลาของการไม่เชื่อฟังและการลักพาตัวของอาดัม
ทรงบัญชาว่าพระเยซูอาดัมคนที่สองควรเสด็จมา
เขาจะเป็นวิธีของพระเจ้าในการจ่ายค่าไถ่เพื่อเรียกลูกที่มีศรัทธาของเขากลับคืนมา นอกจากนี้
พระเยซูจะทรงเป็นอาดัมที่สอง หากต้องการใช้ศัพท์แสงสมัยใหม่ มันจะเป็น "เกมส์บอลรูปแบบใหม่"
ครอบครัวที่ถือกำเนิดมาจากพระเจ้า ซึ่งอาดัมได้ถูกสร้างขึ้นมานั้น จะเริ่มในและผ่านอาดัมที่สอง

พระเยซูไม่เหมือนกับอาดัมคนที่แรกที่ทรงเลือกต้นไม้แห่งชีวิต เขาเชื่อฟังพระเจ้า เขาได้พิชิต
และมีคุณสมบัติที่จะแทนที่ซาตานบนบัลลังก์ของโลก ในเวลาเดียวกัน
พระเจ้าได้ทรงบัญชาว่าเช่นเดียวกับในอาดัม ทุกคนจะต้องชดใช้โทษแห่งความตาย ดังนั้นในพระคริสต์
อาดัมคนที่สองจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งในเวลาอันควรสู่ชีวิตทางกายภาพ ถูกพิพากษาให้ตายนิรันดร์

แต่แล้วจงเรียนรู้ว่าพระเยซูคริสต์ได้จ่ายโทษประหารชีวิตให้พวกเขาแล้ว
และต้นไม้แห่งชีวิตก็เปิดใหม่ให้พวกเขาในการฟื้นคืนพระชนม์บัลลังก์สีขาว (วิวรณ์ 20:11-12)

หลังจาก ประมาณ 4,000 ปี ที่ โลก ได้ พัฒนา มา เป็น โลก ที่ ดี ของ มนุษย์ และ ความ ชั่ว ของ ซาตาน
พระองค์ เสด็จมา

เขามาเป็นอาดัมที่สองเพื่อพบ โลกของพระเจ้าซึ่งอาดัมคนแรกล้มเหลวในการเริ่มต้น
การเสด็จมาของพระเยซูเริ่มต้นช่วงฝ่ายวิญญาณของการทรงสร้างมนุษย์ของพระเจ้า
พระเยซูไม่ได้มาเพื่อปฏิรูปหรือกอบกู้โลกนี้ — โลกของซาตาน เขามาเพื่อเริ่มต้นโลกที่แตกต่าง
เป็นแผนการของพระเจ้าที่จะเริ่มต้นผ่านคริสตจักรของพระองค์

รากฐานของโลกของพระเจ้า

พระเยซูตรัสว่า "เราจะสร้างคริสตจักรของฉัน" (มัทธิว 16:18)
คำว่าคริสตจักรแปลมาจากภาษากรีกและแปลว่า "ผู้ถูกเรียก"
พระองค์ทรงเลือกและเรียกสาวกหรือศิษย์ดั้งเดิม 12 คนของพระองค์
และสอนพวกเขาถึงวิถีแห่งอาณาจักรของพระเจ้า

มีการพยากรณ์ถึงพระเยซูในอิสยาห์ 9:6-7 ว่าพระองค์จะเกิดเป็นทารก เด็บ โตขึ้น และรัฐบาล
(ของพระเจ้า) จะอยู่บนบ่าของเขา พระองค์จะทรงนำสันติสุขมาสู่แผ่นดิน
โลกของซาตานได้นำมาซึ่งความขัดแย้ง ความสับสน ความแตกแยก ความเกลียดชัง ความรุนแรง
การทำลายล้าง สงครามและความตาย พระเมสสิยาห์ พระเยซูคริสต์
จะทรงฟื้นฟูรัฐบาลของพระเจ้าให้แผ่นดินโลก

พระเยซูทรงนำพระกิตติคุณจากพระเจ้ามาสู่มนุษยชาติ ไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนโลกของซาตาน
แต่เพื่อประกาศอาณาจักรของพระเจ้าที่ปกครองโลกที่กำลังจะมาในฐานะพยาน พระเยซูไม่ได้เสด็จมาใน
"สงครามศาสนาเพื่อจิตวิญญาณ" และพระองค์ไม่ได้วิงวอนผู้คนให้ "ยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด"
เมื่อหญิงที่บ่อน้ำของยาโคบขอ "น้ำดำรงชีวิต" ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ความรอด)
เขาเพียงบอกเธอถึงบาปของเธอ

คำว่าพระกิตติคุณหมายถึง "ข่าวดี" พระเยซูเป็นผู้ประกาศข่าว
โดยประกาศข่าวคราวอาณาจักรของพระเจ้าล่วงหน้า

เนื่องจากจุดประสงค์ของพระเจ้าคือการสืบพันธุ์ - ขยายครอบครัวของพระเจ้า -
และเนื่องจากจะเป็นครอบครัวที่ปกครองโลก

ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นครอบครัวที่เกิดของพระเจ้าปกครองทั้งโลก

ไม่มีศาสนาใดในโลกที่เข้าใจความจริงที่สำคัญนี้! มันคือโลกที่ถูกหลอกลวง — ถูกซาตานจับไปเป็นเชลย

คริสตจักรของพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรแห่งพระเจ้าที่กำลังจะเป็นผู้ปกครองโลกและกำลังจะเติมโลกในไม่ช้า

ศาสนจักรเริ่มต้นจากชายคนเดียว คืออาดัมคนที่สอง พระเยซูคริสต์ เขาขยายไปถึง 12

ตัวที่เขาเลือกและเรียกและสอน ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจ พระเจ้าได้เรียกคนอื่น ๆ

สองสามคนให้เชื่อข้อความพระกิตติคุณและติดตามเขา แม้แต่ในหมู่พวกเขา

หลายคนติดตามเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ และหลุดออกไป ภายในวันเพ็นเทคอสต์ 120

คนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า รับบัพติศมาและกลายเป็นบุตรของพระเจ้า (แต่ยังไม่เกิด)

หลังจากพันธกิจ 3 ปีครึ่ง พระเยซูทรงมอบพระองค์เองเป็นค่าไถ่เพื่อถูกตรึงที่กางเขน

โดยทรงชดใช้ความบาปของมวลมนุษยชาติที่จะกลับใจ เชื่อ เติบโตในพระคุณและความรู้ของพระเจ้า

เอาชนะและอดทนจนถึงที่สุด ชีวิตมนุษย์ของแต่ละคน

พระเยซูทรงมอบหมายให้อัครสาวกสอนคนอื่น ๆ มากเท่าที่พระเจ้าจะทรงเรียก.

พันธสัญญาใหม่สอนว่าเฉพาะผู้ที่พระเจ้าเลือกและเรียกทางวิญญาณเท่านั้นที่สามารถมาหาเขาผ่านทางพระเยซู

พระเยซูตรัสว่า: "ไม่มีใครสามารถมาหาเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงส่งเรามา" (ยอห์น 6:44)

บรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกสำหรับอาณาจักรของพระองค์ถูกเรียก "ออกจากท่ามกลางพวกเขา

[เพื่อ] ... แยกจากกัน" (2 โครินธ์ 6:17) พระเยซูไม่ได้ทรงดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้

ทั้งวิถีและขนบธรรมเนียมของโลก และไม่ต้องทรงเรียกเช่นนั้น

โลกที่ชั่วร้ายในปัจจุบันของซาตาน — โลกที่ถูกลักพาตัว — มีรากฐานมาจากอาดัมคนแรก

ที่รากฐานของโลกนี้ที่พระเจ้ากำหนดว่าพระเยซูในฐานะลูกแกะของพระเจ้าจะมาเพื่อชดใช้ค่าไถ่ (วิวรณ์

13:8)

ในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก พระเยซูทรงเปรียบโลกนี้กับสิ่งปลูกสร้าง ในเอเฟซัส

2:20-22 คริสตจักรเปรียบเสมือนอาคาร

พระเยซูกล่าวถึงโลกที่ชั่วร้ายในปัจจุบัน ตรัสว่าโลกถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของความไร้สาระของซาตาน

ความโลภ ความอิจฉาริษยา การแข่งขันและการทะเลาะวิวาท ความรุนแรง การกบฏ การทะเลาะวิวาท

ความทุกข์ ความทุกข์ทรมาน และความตาย โลกนี้ถึงวาระที่จะพังทลาย! และการล่มสลายของมันจะยิ่งใหญ่

พระเยซูไม่ได้มาเพื่อซ่อมแซมหรือสร้างใหม่หรือสร้างอาคารนี้ — โลกนี้ — อาคารธรรมนี้

รากฐานของมันคือความผิดพลาด - ของซาตาน โครงสร้างชั้นสูง —

ระบบของรัฐบาลและระบบกฎหมายของกฎหมายและความยุติธรรม

ระบบการศึกษาที่ผิดพลาดและเป็นรูปธรรม ศาสนา ระบบสังคมและขนบธรรมเนียม —
โครงสร้างบนทั้งหมดผิดพลาด ก่อให้เกิดความไม่พอใจ ความทุกข์ การโต้แย้ง
การแข่งขันและการปะทะกันที่นำไปสู่ความรุนแรง และความพินาศ ความปวดร้าว ความทุกข์ ความยากจน
และความตาย เหล่านี้เป็นเสาหลักและคานของโครงสร้างส่วนบนของอาคารที่เป็น โลกนี้
พระเยซูไม่ได้มาเพื่อปฏิรูปโลกนี้ — เพื่อนำ "การฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณ" มาสู่โลก — เพื่ออธิษฐานเพื่อโลก
หรือเพื่อช่วยโลกหรือด้วยวิธีใดๆ ก็ตามของโลก

คริสตจักรคือจุดเริ่มต้น — ระยะเริ่มแรก— ของอาคารใหม่และแตกต่างอย่างสิ้นเชิง

พระเยซูทรงเรียกผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกให้ดึงออกมาจากท่ามกลางโลกนี้และวิถีของโลก
ผู้ถูกเรียกจะต้องอยู่บนโลกใบเดียวกันต่อไป
พวกเขาได้รับการสอนแม้กระทั่งให้อยู่ภายใต้การปกครองของตนเหนือพวกเขา
ไม่เชื่อฟังเมื่อนั้นจะหมายถึงการไม่เชื่อฟังพระเจ้า แต่จะต้องอยู่ภายใต้—
หากจำเป็นแม้จะได้รับโทษตามที่พวกเขากำหนด

ทำไมยุคคริสตจักร?

นับตั้งแต่พระเยซูทรงก่อตั้งคริสตจักร — รากฐานของโลกที่จะมาถึงของพระเจ้า — เวลาผ่านไปกว่า
1,950 ปีแล้ว อาจมีคนสงสัยว่าทำไม "ยุคคริสตจักร" ถึงมีอายุมากกว่า 1,950 ปีก่อนที่จะก่อตั้งราชอาณาจักร?

จุดประสงค์ของพระเจ้าคือการเลือกและเรียกบางคนออกจากวิถีแห่งโลกของซาตาน
และฝึกฝนพวกเขาให้กลายเป็นครูและผู้ปกครองเมื่อพระเจ้าส่งพระคริสต์กลับมายังโลกในฐานะราชาแห่งรา
ชาและลอร์ดแห่งขุนนางเพื่อปกครอง สอน และเปลี่ยนทุกคนที่ในเวลานั้น เต็มใจ
ทุกคนที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และตกลงไปในทางที่ผิดและชั่วร้ายต้องได้รับการสอนทางที่ถูกต้องของพระเจ้า
เป็นเจ้าของ

ผู้ที่กลับใจใหม่และได้รับความรอดในศาสนจักรในที่สุดจะเป็นกษัตริย์และปุโรหิต
และได้รับอำนาจในการปกครองและสอนคนอื่นๆ ทั้งหมด (วิวรณ์ 2:26-27; 3:21; 5:10)
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาของการฝึกอบรมนี้

พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตและเป็นหัวหน้าของศาสนจักร ในสวรรค์ที่กำกับดูแลศาสนจักรของพระองค์

เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาด้วยอำนาจและรัศมีภาพสูงสุด ซาตานจะถูกกำจัดออกจากบัลลังก์ของโลก
พระเยซูคริสต์จะประทับบนบัลลังก์ของดาวิดที่ปกครองเหนืออิสราเอลและบนบัลลังก์แห่งโลกซึ่งขณะนี้ยัง
คงครอบครองโดยซาตาน

คริสตจักรต้องพร้อม

คริสตจักรจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับความรับผิดชอบอันยอดเยี่ยมในการเป็นผู้ปกครองภายใต้พระคริสต์ เมื่อถึงเวลาที่เขากลับมาเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์และลอร์ดแห่งขุนนาง

แล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของคริสตจักรคืออะไร? เหตุใดพระเยซูจึงพบศาสนจักรเป็นการซ่อมแซม โครงสร้างส่วนบนของอาคารที่ซำรุคทรุดโทรมซึ่งข้าพเจ้าได้เปรียบเสมือนโลกที่ชั่วร้ายในปัจจุบันนี้หรือไม่? เป็นการ "ช่วย" โดยการแปลงโลกอันเป็นบาปของชาตานนี้หรือไม่? และมันจะถูกแบ่งออกเป็นหลายแผนกหรือสาขา, นิกายออร์ทอดอกซ์, นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์?

โลกทั้งใบที่อ้างว่าเป็น "คริสเตียน" ถูกหลอกแล้ว ทุกชาติถูกหลอก ข้อที่เก้าของวิวรณ์ 12 กล่าวอย่างเด่นชัดและชัดเจน

พระเจ้าเริ่มภารกิจสูงสุดและจุดประสงค์ในการสืบพันธุ์ผ่านมนุษย์คนแรกคืออาดัม แต่เพื่อที่จะเป็นลูกที่เกิดจากพระเจ้า เพื่อที่เขาจะได้มาเกิดในครอบครัวอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ในการได้มาซึ่งลักษณะทางวิญญาณของพระเจ้า อาดัมจำเป็นต้องทำการเลือก เขาเลือกการละทิ้งความเชื่อ การกบฏ ความชอบธรรมในตนเองผสมผสานกับความชั่วร้าย ซึ่งเป็นวิถีของผู้ลี้ภัยตัวครอบครัวที่มีศรัทธาของพระเจ้า

พระเจ้าตรัสกับอาดัมอย่างชัดเจนว่าหากไม่เชื่อฟังผลไม่ต้องการห้าม เขาจะต้องตายอย่างแน่นอน การดำรงอยู่ชั่วคราวของเขาหมดลงและเขาเสียชีวิตหลังจาก 930 ปี

ศึกษาเอเฟซัส 2:1-2 ชาตาน ในฐานะเจ้าแห่งพลังแห่งอากาศ แท้จริงแล้วทำงานภายใน — บุตรที่เกิดโดยกำเนิดของอาดัม ชาตานทำงานในลูกชายคนแรกของอาดัม เมื่อเขาสังหารอาเบลน้องชายของเขา ลูกๆ ของอาดัมทุกคนทำบาป ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ที่มิชีวิตอยู่ในวันนี้

แต่กำหนดไว้ ณ รากฐานของโลกนี้ — ในเวลาที่อาดัมทำบาป — เช่นเดียวกับในอาดัม ทุกคนจะต้องตาย ดังนั้นในพระคริสต์ อาดัมคนที่สอง ทุกคนเช่นเดียวกันควรได้รับการฟื้นคืนชีพจากความตาย

ต้นไม้แห่งชีวิตถูกปิดไว้สำหรับมนุษยชาติทั้งหมดจนกระทั่งพระคริสต์อาดัมที่สอง เขาเกิดจากมารดาของเขา แมรีพรหมจารี จากครอบครัวมนุษย์อาดามิก แต่พระเยซูบุตรของนางเป็นบิดา ไม่ใช่โดยมนุษย์ แต่เป็นบุตรของอาดัม แต่เกิดจากพระเจ้า ในฐานะบุตรของพระเจ้า ต้นไม้แห่งชีวิตก็เปิดให้เขา แต่ในฐานะลูกชายของมนุษย์ เขาต้องเลือกเหมือนอาดัมคนแรก!

ชาตานพยายามทำลายเขาตั้งแต่ยังเป็นทารก แต่พระเจ้าได้พยายามป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องนั้น จากนั้นเมื่ออายุประมาณ 30 ปี ก่อนที่เขาจะสามารถประกาศพระวาทะของพระเจ้า นั่นคือข่าวประเสริฐ ชาตานโจมตีเขาโดยตรง ในการทดลองนี้ (มัทธิว 4:1-11) พระเยซูทรงเลือกพระองค์เอง เขาปฏิเสธการทดลองและวิถีชีวิตของชาตาน เขาเลือกทางของพระเจ้าตามพระคัมภีร์ เขาปราบชาตาน

เขาเอาชนะชาตาน และชาตานผู้ฟ่ายแพ้กัถอยหนี พระเยซูมีคุณสมบัติที่จะแทนที่ชาตานบนบัลลังก์ของโลก!
ดังที่พระเยซูตรัสไว้ในมาระโก 1:15 เวลาที่มาถึงแล้วและอาณาจักรของพระเจ้าก็ใกล้เข้ามาแล้ว

อดัมที่สองผ่านการทดสอบ เขาได้โค่นล้มชาตาน
เขามีคุณสมบัติที่จะแทนที่ชาตานบนบัลลังก์ของโลกและเพื่อฟื้นฟูอาณาจักรของพระเจ้า
บาปและการกบฏเริ่มต้นขึ้นจากชายคนเดียวที่ชื่ออาดัม
ความชอบธรรมและการเชื่อฟังที่นำไปสู่สันติสุขเริ่มต้นจากชายผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์ เขาเป็นจุดเริ่มต้น - -
รากฐาน - ของ "สิ่งปลูกสร้าง" ใหม่ทั้งหมด - โลกใหม่ - อารยธรรมใหม่ - โลกในวันพรุ่งนี้!

คริสตจักรยังคงยืนอยู่

พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะทรงสร้างศาสนจักรของพระองค์
คริสตจักรของพระองค์คือสิ่งปลูกสร้างใหม่นั้น — อารยธรรมใหม่นั้น — โลกใหม่นั้น ในในระยะแรกเริ่ม

เขายังกล่าวด้วยว่าศาสนจักรจะไม่มีวันตาย ฝนจะตก (มัทธิว 7:24-27) น้ำจะท่วม
พายุเฮอริเคนจะพัดถล่ม แต่บ้านใหม่หลังนี้สร้างบนฐานหินแข็งจะคราบเปื้อนอยู่เสมอ!

